



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กตร. (ผ.บพ.)

โทร./โทรสาร ๐-๒๖๒๙-๙๑๒๓ -๔

ที่ มท ๐๓๑๒ / ๙๕๗

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑,

เรียน อปค.

๑. ต้นเรื่อง

อปค. ได้อนุมัติให้ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑ พร้อมด้วย นายกิติพงศ์ อูระวัตร ผช.ผตปค.เขต ๑ เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ในห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (เอกสารแนบ)

๒. ข้อเท็จจริง

จากการตรวจราชการในพื้นที่รับผิดชอบดังกล่าว มีผลการตรวจราชการสรุปสาระสำคัญพอสังเขปได้ ดังนี้

๒.๑ ในห้วงระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ที่ทำการปกครองจังหวัด รวม ๔ ครั้ง ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี และอำเภอต่างๆ ในพื้นที่เขตตรวจราชการ จำนวน ๒๐ ครั้ง

๒.๒ การตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และภารกิจของกรมการปกครอง ดังนี้

๒.๒.๑ การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) พบว่าอำเภอส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้วมากกว่าร้อยละ ๙๐ ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ผตปค. ได้กำชับให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนนทบุรี เร่งรัดให้อำเภอบันทึกข้อมูลโครงการฯ ในระบบ <http://tambon.dopa.go.th> ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามที่ได้รับอนุมัติทุกโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากปรากฏข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับอำเภอยังดำเนินการบันทึกข้อมูลได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด

๒.๒.๒ การดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พบว่าปัจจุบันคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่ระหว่างการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติและเริ่มมีการทยอยเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ ปค.ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเนื่องจากกรมสรรพากรได้แจ้งให้คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินและจัดทำบัญชีดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย นั้น นายอำเภอได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้สรรพากรพื้นที่สาขา

/เป็นผู้ชี้แจง...

สนง.อปค.	ร.อปค.บพ.
วันที่ ๕๗-๐๗	วันที่ ๕ ก.ค. ๕๙
ลงรับ ๕๙๒๖	ลงรับ ๕
เวลา ๑๗	เวลา ๑๐.๓๐ น.

เป็นผู้ชี้แจงทำความเข้าใจในวิธีการและกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย และให้เสมียนตราอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกกับคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการคำนวณจำนวนเงินที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย โดย ผตปค.ได้เน้นย้ำให้อำเภอจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลลงไปติดตามผลการดำเนินการของหมู่บ้าน และเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ความช่วยเหลือในกรณีที่พบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถบริหารโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รวมทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลผ่านระบบรายงาน (E-form) ในทันที เมื่อหมู่บ้านแจ้งผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากปรากฏว่ามีบางอำเภอ หมู่บ้านได้รายงานผลการดำเนินการให้อำเภอทราบเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบรายงาน (E-form) ทำให้ข้อมูลการเบิกจ่ายจริงไม่ตรงกับข้อมูลในระบบรายงานของ ปค.

๒.๒.๓ การเตรียมการสนับสนุนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งประเด็นคำถามเพิ่มเติม

จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมการสนับสนุนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งประเด็นคำถามเพิ่มเติม พบว่าวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน ซึ่งส่วนมากเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านได้เริ่มลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม โดยมีวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย โดย ผตปค. ได้เน้นย้ำให้อำเภอกำชับให้วิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน ใช้ความระมัดระวังด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และใช้ออกสารที่ได้รับจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสภานิติบัญญัติแห่งชาติเท่านั้น ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญรวมทั้งประเด็นคำถามเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้บันทึกรายละเอียดและรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ รง.๑ ตามที่ ปค.กำหนดทุกครั้งที่ออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลในการป้องกันการร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒.๒.๔ การดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและนโยบายจัดระเบียบสังคม

จังหวัดและอำเภอ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ เช่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้สนธิกำลังของฝ่ายปกครองและทหารชุดรักษาความสงบเรียบร้อย ไปให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกลุ่มพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จำนวน ๒ แห่ง พบผู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด จำนวน ๕ ราย ได้นำส่งบำบัดที่สถาบันธัญญารักษ์ และอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” แล้ว จำนวน ๒ รุ่น

๒.๓ การปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

(๑) นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกระทรวง กรณีการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัย (ด้านพืช) ของจังหวัดอำนาจเจริญ ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งที่ ๒/ ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจกับผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวนในประเด็นบทลงโทษ ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ชั้น ๘ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

(๒) ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจําภูมิภาคที่ ๑ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๓) ตามที่กรมการปกครอง ได้ให้ความสำคัญในกรณีที่ตรวจพบการทุจริตการจดทะเบียน สมรสของหญิงไทยกับชายชาวอินเดียในพื้นที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี นั้น ผตปค. ได้ประสานการปฏิบัติในเรื่อง ดังกล่าวกับจังหวัดสระบุรีและอำเภอวังม่วง แล้ว ทราบว่าน่าจะมีการจดทะเบียนสมรสในลักษณะอันเป็นเท็จหรือ อําพรางในห้วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ - พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒๗๐ รายการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดสระบุรีและการดำเนินการของอำเภอวังม่วง ตามแนวทางที่สำนักบริหาร การทะเบียนได้แจ้งให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๙.๖/ว ๓๒๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยในเบื้องต้นจังหวัดสระบุรีได้ย้ายปลัดอำเภอที่นาเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำ ความผิดในกรณีดังกล่าวออกนอกพื้นที่อำเภอวังม่วงแล้ว จำนวน ๒ ราย ทั้งนี้ ผตปค. ได้กำชับให้จังหวัดสระบุรี และอำเภอวังม่วง เร่งรัดการดำเนินการและรายงานผลให้ ปค. ทราบทุกระยะ จนกว่าผลการดำเนินการจะเป็นที่สุด

๒.๔ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่นำสนในจากการไปตรวจราชการ

(๑) อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์ที่จะขอรับการจัดสรรรถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการจาก ปค. เนื่องจากจากรถยนต์ที่ได้รับ จัดสรรจาก ปค. มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของอำเภอ ที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจราชการพบว่าสภาพรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของอำเภอ ทั้งสองแห่ง มีสภาพเก่า และชำรุดทรุดโทรมไปตามสภาพ ผ่านการใช้งานมานานน้อยกว่าสิบปี และหากยังคงใช้ ในการปฏิบัติราชการต่อไป ก็จะมีสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษา จึงเห็นเป็นการสมควรที่ ปค. จะให้การสนับสนุนตามที่อำเภอร้องขอตามความเหมาะสมต่อไป


(๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการร่วมจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี ขอให้ ปค. เร่งรัดการจัดสรรเงินค่าตอบแทนการจ้างเหมาลูกจ้างศูนย์บริการร่วม จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จให้ตรงตามกำหนด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน ซึ่ง ผตปค. ได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ ว่า ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ลูกจ้างศูนย์บริการร่วม จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรีเพิ่งจะได้รับเงินค่าตอบแทนประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙


๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ


๓.๑ เพื่อโปรดทราบตามข้อ ๒.๒.๑, ๒.๒.๒, ๒.๒.๓, ๒.๒.๔ และข้อ ๒.๓

๓.๒ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นควรมอบให้ กค. และ วช. รับไปพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๒.๔ (๑) และมอบให้ สน.บพ. รับไปพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๒.๔ (๒)

- นพ
- จักรพันธ์


(นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์)
ผตปค.เขต ๑

ร.ต.ท.

(อาหิตย์ บุญญะโสภิต)
อปค.


(นายรณภพ เหลืองไพโรจน์)
ร.อปค.

ภาพภารกิจในการออกตรวจราชการของ
นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙



นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับ ผต.มท. เขต ๑ นายระพี ผ่องบุพกิจ และผู้ตรวจราชการกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) และการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ, การเตรียมการสนับสนุน กอธ. และ สนช. ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ศาลากลางจังหวัดสระบุรี



นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน ณ ที่ทำการปกครองอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ภาพภารกิจในการออกตรวจราชการของ
นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙



นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ , การเตรียมการสนับสนุนกรธ. และ สนช. ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี



นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ , การเตรียมการสนับสนุนกรธ. และ สนช. ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ภาพภารกิจในการออกตรวจราชการของ
นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙



นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ , การเตรียมการสนับสนุนกรธ. และ สนช. ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ , การเตรียมการสนับสนุนกรธ. และ สนช. ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพภารกิจในการออกตรวจราชการของ
นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙



นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ , การเตรียมการสนับสนุน กธ. และ สนช. ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี



นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ , การเตรียมการสนับสนุน กธ. และ สนช. ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม , ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี